

Mọi toàn thể CB-GV-NV góp ý  
Chuyên môn đúng góp ý kế hoạch Every - hay cuối 16/11/2020. Cảm ơn!

**SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC**  
**TRUNG TÂM GDTX TỈNH**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**  
**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

### **THƯ NGỎ**

#### **“ Về việc Tổ chức 20 năm thành lập Trung tâm GDTX Tỉnh ”**

**Kính gửi:** - Quý cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, các bậc phụ huynh  
- Các thể hệ cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm GDTX Tỉnh  
- Các thể hệ học viên, sinh viên đã và đang học tập tại Trung tâm GDTX Tỉnh

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước, được thành lập vào năm 2003, theo Quyết định số của UBND tỉnh Bình Phước. Tiền thân là Trung tâm GDTX thị xã Đông Xoài

Ngay từ khi thành lập, Trung tâm GDTX Tỉnh được xác định là nơi giáo dục học viên, đào tạo sinh viên trở thành người có ích cho xã hội. Trong số những học viên, sinh viên đã ra trường, hiện nay nhiều em đã thực sự thành đạt trên các lĩnh vực, họ đang cống hiến sức lực và trí tuệ của mình để xây dựng quê hương đất nước. Đội ngũ giáo viên luôn là niềm tự hào của trung tâm, ngày càng phát triển về chất lượng và số lượng. Nhiều thầy cô giáo thật sự là tấm gương sáng về lòng tận tụy, tinh thần vượt khó, say mê với công tác giảng dạy, mẫu mực trong cuộc sống để học viên noi theo.

Trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, trung tâm đã trải qua bao thăng trầm, khó khăn, thử thách để đi lên, phát triển và tự khẳng định mình. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta có quyền tự hào về những gì mà các thể hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được.

20 năm tồn tại và phát triển, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chưa bao giờ là ngắn trong kí ức của mỗi học viên, sinh viên khi học ở trung tâm này. Nó lại càng là những “năm tháng không thể nào quên” trong hành trang nhà giáo của các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trung tâm. Nhà thơ Chế Lan Viên từng nói “ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Thiết nghĩ dù không nói ra hay chưa kịp nói ra về những năm tháng dạy tại trung tâm nhưng trong lòng các thể hệ thầy cô giáo đều chung một lý tưởng “ Tất cả vì học sinh thân yêu”. Các thể hệ học viên, sinh viên cũng thế, có em ở lại xây dựng quê hương, có em đã vươn xa đến với mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài để lao động, học tập và sinh sống. Nhưng trong sâu thẳm của các em chắc chắn sẽ không bao giờ quên được quê hương gắn liền với mái nhà trung tâm đã một thời chấp cánh ước mơ, thắp lên niềm tin và hy vọng.

Đề tạo điều kiện cho các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, các học viên sinh viên đã và đang công tác, học tập tại trung tâm có dịp hội ngộ, để được cùng nhau ôn lại những kỷ niệm nóng ấm về tình đồng chí, đồng nghiệp, tình thầy trò, tình bạn bè, để được giao lưu, chia sẻ hiểu thêm lịch sử trung tâm. Hơn hết nữa là truyền ngọn lửa truyền thống của trung tâm cho các thể hệ hôm nay và mai sau. Với tinh thần nồng nhiệt ấy, được sự cho phép của Sở GD&ĐT, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường vào ngày tháng năm 2021.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm là một sự kiện có rất nhiều ý nghĩa. Để buổi lễ diễn ra long trọng, thành công và tốt đẹp, ban tổ chức rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất của các tổ chức, cá nhân, các thể hệ thầy cô giáo, các cựu học viên, sinh viên đang sinh sống, làm việc trên mọi miền Tổ quốc.

Mọi sự ủng hộ sẽ được ghi danh trên sổ vàng truyền thống và trên website Trung tâm.

Mọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân xin gửi về Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước